

Số: 945 /BC-ĐHHSV

Hải Phòng, ngày 04 tháng 8 năm 2022

**BÁO CÁO**  
**Kết quả việc triển khai các hoạt động**  
**hưởng ứng ngày toàn dân phòng, chống mua bán người - 30/7**

Kính gửi: Thanh tra Bộ Giao thông vận tải

Thực hiện Công văn số 7368/BGTVT-TTr ngày 21/7/2022 của Bộ Giao thông vận tải về việc báo cáo kết quả hoạt động hưởng ứng ngày toàn dân phòng, chống mua bán người - 30/7, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam báo cáo kết quả thực hiện như sau:

**I. Nội dung công tác trọng tâm**

**1. Công tác chỉ đạo, triển khai**

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 851/KH-ĐHHSV ngày 15/6/2021 của Nhà trường về việc triển khai các hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới phòng, chống mua bán người” và “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người 30/7” một cách hiệu quả, thiết thực và phù hợp với tình hình thực tế tại từng đơn vị trong nhà trường, gắn với việc triển khai thực hiện Quyết định số 1944/QĐ-TTg ngày 18/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình thực hiện Kết luận số 13-KL/TW tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 48- CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới và Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016 – 2025 định hướng đến năm 2030, nhất là các phương án, kế hoạch, giải pháp đảm bảo ANTT, phòng, chống tội phạm trong và sau dịch bệnh Covid-19.

Công đoàn trường, Đoàn thanh niên CSHCM và Hội sinh viên trường thông qua các buổi giao ban định kỳ hàng tháng phối hợp cùng các đơn vị trong nhà trường đẩy mạnh tuyên truyền về “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người” trên các cổng thông tin của nhà trường và tuyên truyền tại các đơn vị, các khu giảng đường, các khu nội trú của nhà trường, với các khẩu hiệu hành động như: “Phát huy tinh thần phòng, chống dịch COVID-19, chung tay đẩy lùi nạn mua bán người”, “Tích cực hưởng ứng ngày toàn dân phòng, chống mua bán người”, “Chung tay phòng, chống nạn mua bán người”, “Phòng, chống mua bán người là trách nhiệm của mỗi cá nhân và toàn xã hội”...

**2. Công tác tuyên truyền, phòng ngừa tội phạm**

Tổ chức các hoạt động truyền thông hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người 30/7” năm 2022 đảm bảo linh hoạt, an toàn, hiệu quả, phù hợp diễn biến tình hình dịch bệnh Covid-19.

Tổ chức quán triệt Quyết định số 193/QĐ-TTg ngày 09/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030, tạo sự nhận thức tích cực trong nhà trường về phòng, chống mua bán người, góp phần làm giảm nguy cơ, đẩy lùi tội phạm mua bán người và hỗ trợ có hiệu quả nạn nhân bị mua bán trở về sớm tái hòa nhập cộng đồng. Kế hoạch số 29/KH-BCĐ ngày 21/01/2022 của Ban Chỉ đạo 138 về thực hiện công tác phòng, chống mua bán người năm 2022; Kế hoạch số 100/BGTVT - TTr ngày 08/3/2022 của Bộ Giao thông vận tải về việc Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống mua bán người năm 2022 của ngành Giao thông vận tải.

Phát huy vai trò các cá nhân là đoàn viên công đoàn, khuyến cáo các đơn vị, cá nhân làm tại các cơ sở, trung tâm dịch vụ có chức năng xuất khẩu lao động, giới thiệu việc làm, chủ động phát hiện việc lợi dụng đưa người di cư trái phép ra nước ngoài qua nước thứ ba, môi giới hôn nhân, đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, du lịch; Chỉ đạo Ủy ban kiểm tra Công đoàn, Văn phòng Công đoàn thực hiện công tác tiếp nhận, xử lý tin báo, tố giác về tội phạm mua bán người.

Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về công tác phòng, chống mua bán người đến CB, GV, SV và NLD. Tăng cường truyền thông bằng các khẩu hiệu, như “Phát huy tinh thần phòng, chống dịch Covid-19, chung tay đẩy lùi nạn mua bán người”, “Tích cực hưởng ứng ngày toàn dân phòng, chống mua bán người”, “Chung tay phòng, chống nạn mua bán người” và “Phòng, chống mua bán người là trách nhiệm của mỗi cá nhân và toàn xã hội” vào ngày 30/7 là Ngày thế giới phòng, chống mua bán người và Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người.

Ban nữ công nhà trường phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức hội thảo, sinh hoạt chuyên đề hưởng ứng "Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người" để tạo sự lan tỏa trong toàn trường. Tổ chức các hoạt động biểu diễn văn hóa, văn nghệ lồng ghép với tuyên truyền phòng, chống mua bán người.

Tổ tuyên truyền phổ biến pháp luật của Nhà trường tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao tinh thần, ý thức, trách nhiệm, kỹ năng ứng phó khi gặp nguy cơ và tích cực tham gia đấu tranh chống tội phạm mua bán người của cán bộ, viên chức, người lao động và học viên, sinh viên. Đảm bảo tổ chức các hoạt động thiết thực hưởng ứng "Ngày thế giới phòng, chống mua bán người" và "Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người" phù hợp với tình hình thực tế và yêu cầu công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 hiệu quả, thiết thực, tránh phô trương hình thức.

Cán bộ Đoàn, cán bộ Hội Sinh viên tích cực tham gia công tác phòng, chống tội phạm mua bán người; tuyên truyền phối hợp thực hiện với phong trào “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ tổ quốc”. Xây dựng lồng ghép các nội dung tuyên truyền về phòng, chống mua bán người trong nội dung sinh hoạt Chi đoàn, Chi Hội; Thực hiện chỉ đạo các Liên chi đoàn, Liên chi hội nghiêm túc triển khai tại đơn vị. Tuyên truyền, phổ biến các thông tin cần thiết trên các kênh thông tin của Đoàn, Hội nhằm phổ biến các chủ trương, chính sách, pháp luật và các quy định về công tác phòng, chống mua bán

người, trong đó, tập trung tuyên truyền về quyền lợi mà nạn nhân được hỗ trợ, các phương thức, thủ đoạn mới, những đối tượng có nguy cơ cao trở thành nạn nhân. Qua đó, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên, sinh viên trong đấu tranh phòng, chống mua, bán người và các loại tệ nạn xã hội.

Tiếp tục duy trì hệ thống hợp thư tố giác tội phạm trực tuyến nhằm kịp thời tiếp nhận, nắm bắt các thông tin liên quan đến mua bán người nói riêng và vi phạm pháp luật nói chung trong đoàn viên, sinh viên nhà trường. Nghiêm túc kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật về phòng, chống mua bán người tại các buổi kiểm tra việc thực hiện công tác năm học.

### **3. Công tác tiếp nhận, xác minh, bảo vệ, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán**

Số trường hợp, nạn nhân bị mua bán từ đầu năm 2022 đến nay: Không.

## **II. Nhận xét chung**

### **1. Ưu điểm**

Công tác phòng, chống mua bán người được tập thể cán bộ, giảng viên, người lao động trong toàn Trường hưởng ứng, tích cực tham gia, cùng sự chỉ đạo chặt chẽ của Ban thường vụ Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường. Công tác phòng, chống tội phạm đã làm chuyển biến hơn nhận thức, nâng cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động trong công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng chống mua bán người và vi phạm pháp luật.

### **2. Hạn chế**

Tình hình dịch bệnh Covid-19 và giãn cách xã hội tại địa phương đã ảnh hưởng tới công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật. Việc theo dõi, thống kê vi phạm pháp luật gặp khó khăn, hạn chế.

Trên đây là báo cáo của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam về việc triển khai các hoạt động hưởng ứng ngày toàn dân phòng, chống mua bán người - 30/7 của Ban chỉ đạo 138/CP năm 2022./.

#### **Nơi nhận:**

- Như trên;
- BTVĐU, HĐT, BGH;
- Lưu: VT, TTr&ĐBCL

**HIỆU TRƯỞNG**

**PGS.TS. Phạm Xuân Dương**